

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคไทยถาวร

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคไทยถาวร ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๗ /๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการการบริหารพรรคไทยถาวร ดังนี้

นโยบายพรรคการเมือง

พรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖

จุดยืนพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖

- พรรคไทยถาวรจะเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจะปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- พรรคไทยถาวรจะทำหน้าที่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อต่อสู้ให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เคารพการตัดสินใจของประชาชน
- พรรคไทยถาวร จะยึดมั่นในหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต่อสู้เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้ากัน
- พรรคไทยถาวร จะบริหารกิจการบ้านเมืองให้โปร่งใสทุกขั้นตอน และส่งเสริมให้ข้าราชการประจำมีส่วนร่วมในการทำงานทางการเมืองอย่างเปิดเผย เพิ่มจิตสำนึกในการรับใช้ชาติและหน้าที่ของตนเองต่อชาติและประชาชน
- พรรคไทยถาวร จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีที่เป็นธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัย ทั้งนี้ โดยตระหนักว่าประชาชนคนยากจนที่สมควร ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังขาดความเข้มแข็งทางด้านทุน ขาวสาร การศึกษาและเทคโนโลยี

๖. พรรคไทยถาวร จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ทุกเวทีโลก และเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งด้านการขนส่งถนนรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง และระบบโลจิสติกส์ ศูนย์บรรจุและคัดแยกสินค้า

๗. พรรคไทยถาวร จะยึดมั่นเอาความสุข สุขภาพแข็งแรงและความมั่งคั่งร่ำรวยของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยมุ่งขจัดความยากจนโดยใช้หลักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนเป็นแนวทางในการทำงาน และจะปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งอาคารสถานที่ราชการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และถูกต้องตามหลักภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม

๘. พรรคไทยถาวร พลังงานของชาติประชาชนคนไทยต้องได้รับประโยชน์ก่อน โดยให้มีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากการลงทุนของต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของประชาชน

๙. พรรคไทยถาวร จะดำรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมไทยให้ดำรงคงอยู่ยาวนานตลอดไป

นโยบายหลักพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖

นโยบายการเมือง

นโยบายบริหาร

นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเศรษฐกิจ

นโยบายพลังงาน

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกษตร

นโยบายการศึกษา

นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเป็นชาติ

นโยบายสาธารณสุข

นโยบายด้านแรงงานการสร้างงานและสวัสดิการสังคม

นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นโยบายการต่างประเทศ

นโยบายคมนาคม

นโยบายป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาติ

นโยบายหลัก

ประเทศไทยของเราในวันนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างมากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศไทยไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ควรจะเป็นดังนั้นในวันนี้ประเทศไทยของเรา ต้องได้รับการฟื้นฟูและเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนโดยการเร่งปฏิรูปในทุกด้าน ด้วยแนวคิดและนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ด้วยความรอบรู้ และด้วยสติปัญญา ที่มีความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างแท้จริงพรรคไทยถาวรจึงรับอาสาพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาแก้ไขวิกฤตการณ์และฟื้นฟูประเทศด้วยแนวนโยบายของพรรคที่เน้นความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้

แนวคิดในการพัฒนาประเทศ เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติโดยใช้สติปัญญาและความรู้ของผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน และมีวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริง เพื่อมาปรับเปลี่ยนสังคมและประชาชนคนไทยให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

ปรับเปลี่ยนการบริหาร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการสนับสนุน และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และเป็นประโยชน์โปร่งใสต่อภาคประชาชนในด้านบริการสาธารณะ เน้นการพัฒนาและปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูปภาคเอกชนส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตทั้งในส่วนของเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชย์กรรมและการให้บริการโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีประสิทธิภาพสูง และเกิดคุณภาพในระดับมาตรฐาน ที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยต่อไป

ช่วยเหลือสังคมให้เข้มแข็งและสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง เสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยในทุกด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องรอน้ำสงครมหรือผู้อื่นโดยการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งในด้านการศึกษา

การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่และธรรมชาติชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกชุมชน สร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับตนเองและในชุมชน ใช้จุดเด่นจุดแข็งของตนเองในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

พรรคไทยถาวร จะใช้แนวคิดดังที่กล่าวมาข้างต้นในการดำเนินนโยบายและปฏิรูปประเทศไทยให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เทียบเท่ากับชาติอื่น ๆ ในโลกนี้ โดยมีระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อย่างแท้จริง

นโยบายการเมือง

นโยบายทางการเมืองของพรรคไทยถาวรนั้น มุ่งเน้นเหตุทุนและจรรงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันชาติ ทำนุบำรุงเสริมสร้างสถาบันศาสนา และรักษาไว้ซึ่งการปกครองของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้เกิดความเจริญแก่ชาติบ้านเมือง และความสมบูรณ์พูนสุขอันจะเกิดมีเกิดเป็นแก่ปวงชนชาวไทยทุกคน

พรรคไทยถาวร สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดแก่สังคมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาองค์ความรู้ในระบอบประชาธิปไตยให้เข้าใจในหมู่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาของระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยทุกคน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยยึดมั่น และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในชาติ พรรคไทยถาวร มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองไทยให้เกิดความมั่นคง และความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ในการรับใช้พี่น้องปวงชนชาวไทยในทุกภาคส่วน โดยมีจุดยืนอย่างหนักแน่นแน่วแน่ในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นโครงสร้างหลักแห่งระบอบประชาธิปไตยเพื่อประชาชนชาวไทย

นโยบายบริหาร

พรรคไทยถาวรมีนโยบายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารที่สำคัญคือปรับเปลี่ยนกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใสสูงสุดด้วยการปรับปรุงวิธีคิดและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสาธารณะ เช่น พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบราชการให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท

ของภาครัฐให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยปรับปรุงการบริหารจัดการ การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักการสมเหตุสมผลมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของทางราชการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการที่มีลักษณะของการปกครอง มาเป็นการบริหารราชการในเชิงของการพัฒนา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วย ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกันทำให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน มีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนที่มาติดต่อ ื่อต้องงานบริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดถือกฎระเบียบจนสร้างภาระเกินควรหรือความเดือดร้อนแก่ประชาชนมีความซื่อสัตย์ขยันอดทน มีขวัญกำลังใจ และมีภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจ จากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องมีการกระจายอำนาจ ทางการคลังให้กับท้องถิ่นให้สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและเติบโตต่อไป

นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

พรรคไทยถาวร มีนโยบายในด้านกระบวนการยุติธรรม พรรคสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่อง ความโปร่งใส ความยุติธรรม ความทัดเทียมและเสมอภาคกันในเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะรวยหรือจน ให้ได้รับความเท่าเทียมกันและสามารถตรวจสอบได้ และค่านอำนาจกันได้

นโยบายเศรษฐกิจ

พรรคไทยถาวร มีนโยบายขจัดความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน มีความกินดี อยู่ดี สุขภาพแข็งแรง มั่งคั่งร่ำรวย มีโอกาสที่จะมีงานทำ มีรายได้เหมาะสมกับการดำรงชีพ และมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพของภาคการผลิตและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถแข่งขัน บนเวทีโลกได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมดุลและความมั่นคงเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย พรรคมีนโยบาย ในการบริหารจัดการให้เกิดสมดุลของเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค เพื่อให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

พรรคจะให้ความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเพื่ออัตราแลกเปลี่ยนและตลอดจนทั้งในเรื่องหนี้สาธารณะตลอดจนสนับสนุนผลักดันให้เกิดการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันภาคเศรษฐกิจไทย หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศูนย์บริการทางการแพทย์และพยาบาล อุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพ พรรคมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์วัสดุหรือขบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ พรรคมีนโยบายที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ หรือสำคัญ ๆ ของโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในเวทีโลก พรรคจะดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจหรือต้นทุนการขนส่งที่เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง พรรคจะสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนไทยให้โอกาสแก่ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดย่อม เพื่อลดปัญหาเงินกู้ยืมในระบบ ขยายบทบาทกองทุนหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงธุรกิจธนาคารประชาชนเพื่อการประกอบธุรกิจในระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนหรือธุรกิจขนาดย่อม

นโยบายพลังงาน

พรรคไทยถาวร ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้ารวมถึงประเทศไทย พรรคจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่ประเทศไทยควรเตรียมนโยบายการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเป็นการทดแทนน้ำมัน ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพลังงานของพรรคไทยถาวร พรรคจะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมุ่งเน้นการปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค นอกจากนี้พรรคยังมีนโยบายมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางด้านเชื้อเพลิงและพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และแนวทางในการวางโครงสร้างระบบการบริหารพลังงานรูปแบบใหม่

นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาเรื้อรัง สาเหตุของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมว่า แท้จริงแล้ว ต้นเหตุของปัญหาเริ่มจากมนุษย์ทุกคนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องพรรคจะส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งเสริมเพิ่มปริมาณพื้นที่ป่าไม้ โดยการจัดการการปลูกป่าถาวรอย่างเป็นระบบส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ เป็นไปโดยถูกต้อง มีการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในปัญหาภาวะโลกร้อน ผลกระทบ และวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน จัดการปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และป้องกันแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนและถาวรโดยส่งเสริมหน่วยงานที่บริหารระบบการจัดการทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ก๊าซ เอเนจีย ไบโอดีเซล พร้อมทั้งรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้น้ำมัน ส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง ให้เป็นรูปธรรม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

นโยบายเกษตร

เกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยแต่โบราณ พรรคมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาคุณค่า และสร้างเสริมมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรมด้วยการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตจากเดิม ไปสู่เกษตรกรรมที่ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อการอุปโภคและบริโภค พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน การปรับพื้นที่การเกษตร ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มั่งคั่งร่ำรวยและมั่นคงของเหล่าพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายการศึกษา

การพัฒนาการศึกษาของประชาชนไทย พรรคไทยถาวร เล็งเห็นว่าการศึกษาคือ หัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาสู่สังคมไทย ความสำคัญของการศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัยเพื่อปรับให้คนในสังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาและเหตุผล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้ระบบการศึกษาไทย มีคุณภาพและความมั่นคงยั่งยืน เป็นโครงสร้างหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ให้ทุนการศึกษา

และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนต่อ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ ด้วยปัญญาอย่างแท้จริง พรรคมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา โดยการเร่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านแห่งองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงวิทยาการแขนงต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษาของไทย สามารถก้าวหน้าต่อไปในสังคมแห่งความรู้เท่าทันสถานการณ์ นโยบายวัฒนธรรมและความนิยมในความเป็นชาติ

พรรคไทยถาวร มีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้เยาวชนไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันดีงามเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความภูมิใจ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้เกิดความรู้สึภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ที่มีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมีคุณค่า

นโยบายสาธารณสุข

พรรคไทยถาวร มีนโยบายที่ชัดเจนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ รวมทั้ง จัดให้มีการกระจายสาธารณสุขให้เข้าถึงในทุกชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชน สถาบันครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจน ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแพทย์ให้เป็นมาตรฐาน และให้ได้รับการรับรอง

นโยบายด้านแรงงานการสร้างงานและสวัสดิการสังคม

พรรคไทยถาวร ตระหนักถึงปัญหาแรงงานและการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมแรงงาน อันเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ พรรคมีนโยบายการสร้างตำแหน่งงาน โดยการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนการสนับสนุนการส่งออก ส่งเสริมการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ สำหรับแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ ฝีมือ และคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้

ในภาคการจ้างของแรงงานฝีมือ เป็นยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพของแรงงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยสู่ตลาดแรงงานโลกรวมถึงพรรคมีแนวทางเสริมสร้างระบบประกันการว่างงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ไขกฎหมายด้านแรงงานให้เกิดความเป็นธรรม พรรคไทยถาวร มีนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การขออนุญาตของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดระเบียบและขอบเขตด้านแรงงาน

นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พรรคไทยถาวร เห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อชีวิตประจำวันระดับชาวบ้านจนถึงวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องมีนโยบายเร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองต่อยอดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจ

นโยบายการต่างประเทศ

พรรคไทยถาวร มุ่งเน้นนโยบายการต่างประเทศที่เป็นมิตรกับนานาชาติ มุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการดำเนินงานด้านการเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนารวมตัวหรือรวมกลุ่มเป็นชุมชนอาเซียนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้เข้าถึงประชาชนให้ไปสู่ความเป็นสากล

นโยบายด้านคมนาคม

การคมนาคมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ การคมนาคมขนส่งสินค้าหรือผู้คนที่จำเป็นต้องเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยและจะต้องเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาการคมนาคมเฉพาะส่วนที่จะช่วยส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว พรรคจะดำเนินการพัฒนาระบบคมนาคมในทุกทางให้สะดวกและทั่วถึงแก่ทุกพื้นที่ ปรับปรุงระบบคมนาคมเดิมและสร้างระบบคมนาคมใหม่เพื่อให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในด้านเศรษฐกิจ

และพัฒนาประเทศการดำเนินนโยบายโครงการระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่และให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นการเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้าและรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต ดำเนินนโยบายการก่อสร้างรถไฟใต้ดินให้ครอบคลุมครบทุกเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ครบทั้งระบบ โดยเร็วที่สุด การคมนาคมขนส่งทุกระบบต้องเชื่อมถึงกันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นทางบก น้ำ หรือทางอากาศ พัฒนาสนามบินหลัก และสนามบินย่อยในแต่ละภูมิภาค ให้สามารถรองรับระบบการคมนาคมขนส่งทั้งสินค้า และนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมติดต่อของภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนดำเนินการพัฒนาศักยภาพการขนส่งระหว่างภาคสมุทร รวมถึงการพัฒนา ระบบลอจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างระบบคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยระบบลอจิสติกส์ จะถูกปรับโครงสร้างทั้งหมดให้เป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมเป็นโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสินค้า นโยบายป้องกันประเทศและความมั่นคงของชาติ

พรรคไทยถาวร เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันโลกในด้านต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างคุณภาพของกำลังพลและอาวุธให้ทันสมัยใหม่ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกองทัพให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพการณ์ใหม่ที่แปรเปลี่ยนไป และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ การแก้ไขและระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอย่างสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช้กำลังแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งในและนอกประเทศส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานราชการที่อยู่ตามแนวชายแดนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งประเทศ เพื่อการพัฒนาความมั่นคงในเขตพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดไป

ข้อบังคับพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคไทยถาวร พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคไทยถาวร” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “THAITHAWORN PARTY” ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ทว.” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “T T W.”

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

(๑) พรรคไทยถาวร ใช้เครื่องหมาย ดังนี้



(๒) โดยมีความหมายดังนี้

ภาพเครื่องหมายพรรคไทยถาวรเป็นรูปลักษณะฝืนผ้าสีเขียวหนึ่งผืนพลิ้วไหว มีชายชุดสีดำสามคนถือดาบในมือ จ้องมองมาข้างหน้าหนึ่งคน และจ้องมองไปทางซ้ายหนึ่งคน และจ้องมองไปทางขวาหนึ่งคน และมีตัวอักษรภาษาไทย สีแดง เขียนคำว่า “ไทยถาวร” อยู่ใต้ภาพ

ความหมายของรูปลักษณะฝืนผ้าสีเขียวหนึ่งผืนพลิ้วไหว หมายถึง นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ปวงชนชาวไทย

ความหมายของชายชุดสีดำสามคนยืนถือดาบ จ้องมองมาข้างหน้าหนึ่งคน และจ้องมองไปทางซ้ายหนึ่งคน และจ้องมองไปทางขวาหนึ่งคน หมายถึง ผู้ปกป้องคุ้มครอง ผู้ผดุงคุณธรรม จริยธรรม ปวงชนชาวไทย

ความหมายตัวอักษรภาษาไทย สีแดง หมายถึง ความรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล สว่างไสวมาสู่ปวงชนชาวไทย

ความหมายของภาพเครื่องหมาย “พรรคไทยถาวร” คือ เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองและเป็นผู้ผดุงคุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลมาสู่ปวงชนชาวไทย

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ.บ้านเลขที่ ๘/๑๗๒ หมู่ที่ ๓ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐

การย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๖ สาขาพรรคไทยถาวรที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใด ให้เรียกว่า “พรรคไทยถาวร สาขา.....” โดยที่จะมีชื่อใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

หมวด ๒

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

(๕) ไม่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

ข้อ ๘ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคให้ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารประกอบตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด และให้คำรับรองว่าตนมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นโดยมีสมาชิกพรรครับรองไม่น้อยกว่าสองคน ตามสถานที่ที่พรรคกำหนด

ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคเสนอใบสมัครสมาชิกต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาพร้อมด้วยคำคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้รับสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรค ต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน และต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

คำคัดค้านให้ยื่นต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคแล้วแต่กรณี และให้สงวนคำคัดค้านนั้น ๆ ไว้เป็นความลับ

ข้อ ๑๐ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิกโดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นทราบคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าเป็นที่สุด

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๗

(๔) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๖๖ วรรคสอง

(๕) พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิก หรือยุบไป

(๖) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง

การลาออกจากสมาชิกพรรคตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออก ต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (๔) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยมติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคและมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติ ให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคมีมติ คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลง นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย หรือคงสมาชิกภาพของพรรคเดิมต่อไปก็ได้

ข้อ ๑๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งมีที่อยู่ในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนด

หมวด ๓

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๓ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค

(๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค ในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ

- (๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการ สาขาพรรค กรรมการ หรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
- (๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
- (๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
- (ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
- (ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
- (ค) เป็นผู้ที่มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
- (ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจาก คณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๔ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรค และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค ด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน
- (๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจ และบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค
- (๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัดให้การสนับสนุนนโยบาย และมติของพรรคอย่างจริงจัง
- (๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
- (๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

หมวด ๔

ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๕ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค มีดังนี้

- (๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่ การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามอุดมการณ์

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมปรับหลักความเป็นอยู่ของที่อยู่อาศัยของสมาชิกให้เข้ากับธรรมชาติ ให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองสมาชิกของพรรคจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบโดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

หมวด ๕

การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนโดยทั่วไป อันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป

(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปขององค์กรชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

หมวด ๖

วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๑๗ เพื่อให้สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรคร่วมกันสร้างพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกำหนดวินัย ดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ทุกระดับต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรค และไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรค และกรรมการสาขาพรรค ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือผิดศีลธรรมอันดี ที่เป็นข้อครหาของบุคคลและวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พึงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้เปิดเผยต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

(๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมืองและทำให้การเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกพรรค กรรมการบริหารพรรคและกรรมการสาขาพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมืองดังต่อไปนี้

(๑) มีความสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

(๒) ประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย

- (๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
- (๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรของพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเสียสละและให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายของพรรคให้กับผู้อื่น
- (๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
- (๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
- (๗) มีจิตสำนึกในศักดิ์ศรี เกียรติยศ ชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย มั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

หมวด ๗

คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๑๙ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขาธิการพรรค
- (๔) รองเลขาธิการพรรค
- (๕) เภรัญญาพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค
- (๗) โฆษกพรรค
- (๘) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๒๐ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรค โดยการลงคะแนนลับ ตามลำดับดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๑๙
- (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคจนครบจำนวนตามที่กำหนดใน (๑) ซึ่งในการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๒) พึงคำนึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

ข้อ ๒๒ กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก (ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อหัวหน้าพรรค หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค)

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารพรรคตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ

(๖) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้หัวหน้าพรรคแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ข้อ ๒๓ คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เมื่อ

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) หัวหน้าพรรคพ้นจากตำแหน่งตาม ข้อ ๒๒

(๓) กรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการบริหารพรรคที่กำหนดตามข้อ ๒๐ (๑)

เมื่อตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) ให้รองหัวหน้าพรรคตามลำดับทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค ถ้าไม่มีรองหัวหน้าพรรค ให้กรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่เลือกกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรค โดยให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หากคณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ยกเว้นตาม (๒) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่พรรค

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) ควบคุมไม่ให้พรรคการเมืองและผู้ซึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ใช้เกินวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้จัดสรรเป็นจำนวนรวมโดยพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อ แต่ละบัญชีที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้จัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเป็นรายบุคคล

(ค) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

(๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค

- (๖) อนุมัติการเลิกสาขาพรรค การจัดตั้งสาขาพรรค และองค์กรเสริมสร้างพรรค
- (๗) เลิกพรรค
- (๘) อำนวยการต่าง ๆ และกระทำการหรือสั่งการใดๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
- (๙) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
- (๑๐) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
- (๑๑) พิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
- (๑๒) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคในกิจการต่าง ๆ ของพรรค และคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- (๑๓) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรค และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว
- (๑๔) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรค และผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
- (๑๕) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค
- ข้อ ๒๕ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- (๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- (ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
- (ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค
- (ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว
- (ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรค และคำสั่งพรรค

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค

(๒) รองหัวหน้าพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) เลขาธิการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรค ในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และต่อที่ประชุมใหญ่พรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค

(ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่พรรค

(๔) รองเลขาธิการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขาธิการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๕) เภรัณูฎีกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

(๖) นายทะเบียนสมาชิกพรรค มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิก และการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิก

(๗) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้

(ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๘) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๒๖ การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง

ในการพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจากรายชื่อตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายชื่อผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ
- (๒) รายชื่อบุคคลอื่นที่เห็นสมควร

มติคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ให้ส่งผู้ใดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นที่สุด

หมวด ๙

แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๒๗ ภายในหนึ่งปีนับแต่ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

ข้อ ๒๘ ในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคตามความประสงค์ของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

ข้อ ๒๙ การจัดตั้งสาขาพรรคให้ดำเนินการดังนี้

- (๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนโดยจัดทำทะเบียนสมาชิกไว้
- (๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในจังหวัดนั้น ๆ ยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอจัดตั้งสาขาพรรคต่อสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย

ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้จังหวัดใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ ให้มีหนังสือแจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดำเนินการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้วให้แจ้งสำนักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าว ต้องมีสมาชิกของพรรค ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

ข้อ ๓๑ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในจังหวัดนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าแปดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วย

- (๑) ประธานสาขาพรรค
- (๒) รองประธานสาขาพรรค
- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค
- (๗) โฆษกสาขาพรรค
- (๘) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๓๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่และให้ลงคะแนนลับตามลำดับ ดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๑
- (๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นอันดับแรก แล้วเลือกรองประธานหนึ่งคน และกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)
- (๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๔ ให้สาขาพรรคการเมืองมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) เผยแพร่ นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม

(๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น

(๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรค ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

(๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชนโดยทั่วไป

(๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา

(๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงานโครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคทุกไตรมาสเดือน และภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๕ กรรมการสาขาพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ประธานสาขาพรรค

(ก) เป็นผู้แทนของสาขาพรรค และเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งปวงของสาขาพรรค

(ข) เป็นประธานของคณะกรรมการสาขาพรรค เรียกประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและเป็นประธานการประชุม

(ค) เรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนดำเนินการประชุม

(ง) มีสิทธิยับยั้งมติคณะกรรมการสาขาพรรค หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสาขาพรรคจัดตั้งขึ้น เพื่อขอให้มีการทบทวนมติในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามวัน ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่ามติของที่ประชุมนั้นมีผลใช้บังคับ

(จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมือง ให้มีอำนาจปฏิบัติการ
ในนามของสาขาพรรคได้ โดยความเห็นชอบของกรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
คณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น และให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติของสาขาพรรค

(ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคกำหนด

ในกรณีประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ที่มีตำแหน่งรองลงมาลำดับต้น
ทำหน้าที่แทน

(๒) รองประธานสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมาย

(๓) เลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวง ของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการ
สาขาพรรคมอบหมาย และให้รับผิดชอบโดยตรงจากประธานสาขาพรรคในกิจการที่ประธานสาขาพรรค
มอบหมายให้ปฏิบัติ

(ข) เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค

(ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคและที่ประชุมใหญ่
สาขาพรรค

(ง) กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานสาขาพรรค

(๔) รองเลขานุการสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

(๕) เภรัญญิกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รายรับ - รายจ่าย
บัญชีทรัพย์สินหนี้สิน และงบการเงินของพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคกำหนด

(๖) นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค มีอำนาจรับผิดชอบทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค

(๗) โฆษกสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

(ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของสาขาพรรคตามที่คณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

(๘) กรรมการอื่นของสาขาพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่ประธานสาขาพรรค
หรือคณะกรรมการสาขาพรรคมอบหมาย

ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ครบวาระ
- (๒) กรรมการสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด
- (๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเลิกสาขาพรรค

เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคหากพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๓๗ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๓๖
- (๓) ลาออก
- (๔) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
- (๕) ขาดจากสมาชิกภาพ หรือขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ถ้าตำแหน่งประธานสาขาพรรคว่างลง ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง ในระหว่างที่ไม่มีประธานสาขาพรรคให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ในกรณีที่รองประธานสาขาพรรคไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจทำหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคเลือกกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสาขาพรรคว่างลง ให้ประธานสาขาพรรคโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาพรรคแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวแล้วให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสาขาพรรคเหลืออยู่ หรือมีแต่ไม่ยินยอมดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคใหม่ คณะกรรมการบริหารพรรคจะดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้สมาชิกสาขาพรรคจำนวนหนึ่งดำเนินการก็ได้

ข้อ ๓๘ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของสาขานั้น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ให้มอบหมายให้ รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่งมาร่วมประชุมใหญ่ของพรรคแทนก็ได้

ข้อ ๓๙ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อแถลงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๔๐ เมื่อดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคครบตามที่กำหนดใน มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว หากต่อมาภายหลังมีสาขาพรรคการเมือง ไม่ครบตาม มาตรา ๒๖ ให้ดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้ครบตาม มาตรา ๒๖ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๐

การประชุม

ส่วนที่ ๑

การประชุมใหญ่พรรคการเมือง

ข้อ ๔๑ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรคการเมืองจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือไม่น้อยกว่าสองพันคน แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน มีสิทธิเข้าชื่อกันให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคการเมือง

ข้อ ๔๒ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่พรรคการเมืองมีดังต่อไปนี้

(๑) กรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด

(๒) ผู้แทนของสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรคการเมือง

(๓) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ข้อ ๔๓ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๒ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุม ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลำดับต้นไม่มา ให้รองหัวหน้าพรรค ลำดับถัดมาทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการบริหารพรรค ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรค หรือกรรมการ บริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๕ การดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง

(๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง

(๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง

(๓) การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการ พรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เภรัณยูพิพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมืองและกรรมการบริหารอื่น ของพรรคการเมือง

(๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง คณะกรรมการนโยบายพรรคการเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

(๕) รายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(๖) แผนการดำเนินการสำหรับปีต่อไป โดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในทางการเมือง และการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

(๗) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการรับรองงบการเงินประจำปีของพรรคการเมือง

(๘) กิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่าสี่สาขา หรือตัวแทนสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคน

(๙) กิจการอื่นตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

การลงมติเลือกบุคคลตามข้อ ๔๕ (๓) และ (๔) ให้ลงคะแนนลับ

ข้อ ๔๖ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราว ให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุม ให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วนที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๗ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และหัวหน้าพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอจากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด ร่วมกันขอให้เปิดการประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๔๘ การประชุมคณะกรรมการพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๙ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

ส่วนที่ ๓

การประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก่อนการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคการเมือง และในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

ข้อ ๕๑ องค์ประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

(๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๒) สมาชิกของสาขาพรรค ไม่น้อยกว่าห้าสิบคน

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๒ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรคไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๕๓ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๔ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกคราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุวัน เวลาและสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมด้วย

ส่วน ๔

การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนและประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติที่ชัดเจน

ข้อ ๕๖ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม

โดยให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน และให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคคนทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๗ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

หมวด ๑๑

การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

และการจัดทำบัญชีของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๕๘ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมือง เพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง

ข้อ ๕๙ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

- (๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
- (๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค
- (๓) บัญชีแยกประเภท
- (๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วน

บัญชีตาม (๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่รายการนั้น

เกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน ของเดือนที่รายการนั้นเกิดขึ้น

หมวด ๑๒

รายได้ของพรรคการเมือง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าบำรุงพรรคการเมืองและการบริจาคแก่พรรคการเมือง

ข้อ ๖๐ พรรคอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้

- (๑) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง
- (๒) เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรค
- (๓) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม

หาทุนของพรรค

(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการบริจาค
แก่พรรคการเมือง

(๕) เงินอุดหนุนจากกองทุน

(๖) ดอกผลของเงินและรายได้จากทรัพย์สินของพรรค

ข้อ ๖๑ สมาชิกพรรคการเมืองอาจเสียค่าบำรุงพรรคประจำปี ส่วนอัตราที่จะเก็บเท่าไร
และจะเก็บเมื่อใดนั้น ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๖๒ การบริจาคแก่พรรคการเมืองให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมือง

หมวด ๑๓

การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๖๓ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใด ว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควร
แก่การลงโทษต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๖๔ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๖๓ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้กรรมการบริหารพรรค
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูลหัวหน้าพรรค
มีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้ง
รายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรค เพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกไม่เกินกว่าห้าคน เป็นกรรมการพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๖๕ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๖๖ เมื่อการพิจารณาสิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
- (๒) ยกข้อกล่าวหา
- (๓) ตำหนิสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
- (๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๖๗ การพ้นจากสมาชิกพรรคกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ ๖๖ วรรคสองให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้มีความเห็นชอบในเบื้องต้น แล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ วรรคท้าย

หมวด ๑๔

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรค

ข้อ ๖๘ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

ข้อ ๖๙ การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายพรรคและข้อบังคับพรรคต้องดำเนินการดังนี้

- (๑) ญัตติเสนอมาจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
- (๒) ที่ประชุมใหญ่พรรคออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกพรรคที่มาประชุม

หมวด ๑๕

การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๗๐ พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้ดำรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่ สิ้นสภาพ เลิก หรือ ยุบ ตามกฎหมาย

ข้อ ๗๑ การเลิกพรรค และสาขาพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๗๒ ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือ
ภายหลังจากการชำระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยถาวร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยถาวร จำนวน ๑๑ คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ๑. นายวชิรพงศ์ ปัญจธัญพงศ์ | หัวหน้าพรรค |
| ๒. นายประเสริฐ เกียรติประวัติ | รองหัวหน้าพรรค |
| ๓. นาวาอากาศเอก พอพันธ์ โหมดแจ้ง | รองหัวหน้าพรรค |
| ๔. นายนครินทร์ ศรีคุ้ม | เลขาธิการพรรค |
| ๕. นาวาอากาศโทหญิง วันเพ็ญ ธรรมะ | รองเลขาธิการพรรค |
| ๖. นางสาวรชตภร วันทิพพา | เหรัญญิกพรรค |
| ๗. นางสาวสิริมา อารีเอื้อ | นายทะเบียนสมาชิกพรรค |
| ๘. นายพิศิษฐ์ บำรุงศรี | โฆษกพรรค |
| ๙. นางปณิสรา ธนภัทไกรกุล | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๐. นางสาวชนิดา สุริยประภาดิลก | กรรมการบริหารพรรค |
| ๑๑. นายณัฐพล เจริญชัยสมบัติ | กรรมการบริหารพรรค |
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

อภิชาติ สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง